



สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒

วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธาน	สภามหาวิทยาลัยกำหนดจัดการประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 10-12 ธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี จึงขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสัมมนาดังกล่าว	ที่ประชุมทราบ
2	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	<ol style="list-style-type: none">1. ความคืบหน้าการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา พ.ศ. 2550 นับเป็นโรงพยาบาลสัตว์แห่งที่ 4 ของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ประมาณเดือนมกราคม พ.ศ. 25532. ผลงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2552 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ โครงการน้ำเชื้อช้างแท้ยืน แข็งแรง และการผสมเทียมในช้างไทย3. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ University of Porto ประเทศโปรตุเกส4. ความคืบหน้าการรับโอนห้องปฏิบัติการ ดีเอ็นเอ เทคโนโลยี จาก สวทช.5. แนวคิดและขอบเขตการปรับปรุงอาคารหอประชุมเกษตรกลาง บางเขน	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 (ต่อ)		<p>6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยขณะนี้มียอดเงินบริจาคสมทบ จำนวนประมาณ 1.238 ล้านบาท</p> <p>7. คณะมนุษยศาสตร์ จะจัดการแสดงดนตรี “คีตดนตรี ได้ร่วมพระบารมี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นที่ประจักษ์ และเพื่อหาทุนจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ดนตรีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ในวันที่เสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย</p> <p>8. ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ Doctor of Philosophy (Social Sciences) คณะสังคมศาสตร์</p> <p>9. มหาวิทยาลัยได้มอบเอกสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก้าวหน้าอย่างมั่นใจ สู่มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และหนังสือทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ให้แก่กรรมการทุกท่าน</p> <p>10. เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแด่ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างปี พ.ศ. 2509 – 2511 วิทยาเขตกำแพงแสน จึงได้ก่อสร้างอนุสาวรีย์พร้อมทั้งจัดตั้งกองทุนหม่อมหลวงชูชาติ กำภู ขึ้น เพื่อนำเงินและดอกผลจากกองทุนมาใช้ในการพัฒนานิสิตในด้านต่าง ๆ โดยมียอดเงินสมทบกองทุน ณ ปัจจุบัน จำนวนประมาณ 3 ล้านบาท</p> <p>ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระบบการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี</p>	<p>มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>ที่ประชุมทราบและได้มีการอภิปรายในประเด็นตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตนเองตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในข้อ 3.1.1 ของประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ระบบการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ระบุความว่า “สภามหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการ</p>

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 (ต่อ)			<p>กำหนดให้ความเห็นชอบกรอบทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย” ซึ่งน่าจะขัดแย้งกับข้อความในรายงานการประชุมที่ระบุว่า “การกำหนดกรอบทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบายของมหาวิทยาลัยถือเป็นอำนาจโดยตรงของสภามหาวิทยาลัย” ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมติของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2552 ที่ประชุมจึงมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขข้อความในข้อ 3.1.1 ของประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระบบการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นดังนี้</p> <p>“ข้อ 3.1.1 มีการกำหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย” และในหัวข้อ 1 หลักการและเหตุผลนั้น เนื่องจากภาษาอังกฤษที่ต่อท้ายคำว่า ระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี (self good governance) ไม่นิยมใช้ หากจะระบุควรเป็น (good governance) ที่ประชุมจึงให้ตัดคำภาษาอังกฤษออกทั้งหมด ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า หลักสำคัญในการประเมินตนเองนั้น สภามหาวิทยาลัยควรมีจุดยืนในการประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอ และอาจมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับการประเมินในแต่ละปี</p>
3	คณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์ระบบบริหารการศึกษา มก.	สถานภาพสำนักงานบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เห็นชอบตามมติคณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์ระบบบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และให้นำเป็นนโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการเป็นการบริหารหลักสูตรสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับหลายสาขาหรือหลายคณะ ซึ่งควรอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับสำนักงานบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ติดต่อประสานงานมิให้มีการจัดการเรียนการสอน ที่ประชุมจึงมีมติให้ยุบเลิกสำนักงานบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการตามเสนอ
4	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ขอนำเสนอตารางข้อมูลรายละเอียดหอพักเอกชน โดยรอบมหาวิทยาลัยในทุกวิทยาเขต และแผนการรองรับนิสิตและการก่อสร้างหอพักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี 2553 – 2555 ตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับหอพักนิสิต	ที่ประชุมทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 (ต่อ)		การขออนุมัติจัดตั้งสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และขออนุมัติกำหนดระเบียบว่าด้วยสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552	อนุมัติการจัดตั้งสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกำหนดระเบียบว่าด้วยสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552
		การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.อ.ม.)	อนุมัติให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์นิติ เรืองพานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
		การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์	มีมติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ประคนเดช นีละคุปต์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 9 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ สืบต่อจาก รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีบทบาทสำคัญในอนาคต ที่ประชุมฯ ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 1. ควรฝึกอบรมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเพียงพอ 2. ควรบริหารจัดการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีการกระจายอย่างทั่วถึงทุกวิทยาเขต 3. ควรเพิ่มการให้สวัสดิการแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นวิชาชีพเฉพาะเพื่อให้สามารถรักษานักวิชาการที่มีคุณภาพไว้ในองค์กรได้
		รายงานผลการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ	ที่ประชุมทราบ
รายงานการเงินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไตรมาสที่ 3	ที่ประชุมทราบ และมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดทำบัญชีสามมิติซึ่งอาจปรับวิธีดำเนินการ โดยพิจารณาปรับปรุงรูปแบบข้อมูลของบัญชี ค้างรับค้างจ่ายให้สามารถนำเสนอในระบบบัญชีสามมิติได้และในการประชุมครั้งต่อไปอธิการบดีจะขอให้ฝ่ายการเงินมารายงานความคืบหน้าในการจัดทำบัญชีสามมิติ		

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 (ต่อ)		รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1. คณะวนศาสตร์ 2. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 3. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน	ที่ประชุมทราบ
5	คณะสัตวแพทยศาสตร์	การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 -2554) จำนวน 2 หลักสูตรคือ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวการแพทย์ 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวการแพทย์	อนุมัติ
6	คณะเกษตร กำแพงแสน	การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 -2554) จำนวน 3 หลักสูตรคือ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช (หลักสูตรนานาชาติ) 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช (หลักสูตรนานาชาติ) 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์	
7	คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ แบบ 1.1 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552	อนุมัติและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 1. หลักสูตรฯ ควรระบุทิศทางหัวข้อการวิจัยให้ชัดเจน 2. หลักสูตรดังกล่าวมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาทางด้านฟิสิกส์ ซึ่งอาจารย์หรือนักวิจัยผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถพัฒนาวิชาการทางด้านฟิสิกส์ไปสู่ความเข้มแข็งระดับชาติได้ในอนาคต ดังนั้นจึงควรมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงรุก และสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น 3. ขอให้แก้ไขชื่อภาษาไทยรายวิชา 01420577 และ 01420578 ในหลักสูตร หน้า 13 จากคำว่า “ฟลิกของรังสีเอกซ์ I” และ “ฟลิกของรังสีเอกซ์ II” แก้ไขเป็น “ฟลิกและรังสีเอกซ์ I” และ “ฟลิกและรังสีเอกซ์ II” ตามลำดับ
8	สำนักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา	การขออนุมัติปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา แบ่งส่วนงานออกเป็น 5 ฝ่าย	อนุมัติ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9	คณะกรรมการดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานฯ	การนำเสนอ นโยบายและวิสัยทัศน์ของคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์	เห็นชอบ และมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 1. นโยบายด้านวิชาการของคณะฯ ที่จะผลักดันสาขาวิชาที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นความเชี่ยวชาญ 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาและการกีฬา อาจสวนทางกับนโยบายภาครัฐที่ต้องการผลิตครูผู้สอนทางด้านพื้นฐานซึ่งเป็นความต้องการของประเทศในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะให้ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เรียนเพิ่มอีก 1 ปี เพื่อบรรจุเป็นครูได้ โดยในอนาคตอีก 7 - 8 ปี ข้างหน้า จะมีการผลิตบุคลากรเหล่านี้จำนวนประมาณ 50,000 คน 2. ควรมีระบบติดตามการกำหนดทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัยและรัฐบาลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้หน่วยงานสามารถปรับตัวทันตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและดำเนินการได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและประเทศไทยต่อไป
10	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ มก.	รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ
11	คณะวิศวกรรมศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2	ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
12	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรมอาคาร แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข	
13	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)	เรื่องการแต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 2 รายคือ 1. รองศาสตราจารย์อภินันท์ สุประเสริฐ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2. รองศาสตราจารย์อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ คณะวิทยาศาสตร์	ที่ประชุมทราบ
14	อนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ มก.	ผลการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์ของข้าราชการ	

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri

